

# HDBank và DEG ký thỏa thuận hợp tác, tăng cường phát triển bền vững

21:57 05/11/2021

Tác giả: Trần Tuấn

**Các ký kết thỏa thuận đặt trên nền tảng hợp tác vì sự phát triển bền vững, tạo dựng các giá trị lâu dài cho nền kinh tế cũng như cộng đồng, xã hội.**

Ngày 4/11/2021, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến Cộng hòa Pháp, HDBank đã ký kết thỏa thuận hợp tác với đối tác chiến lược DEG (Đức), tổng giá trị thực hiện từ 200 tới 300 triệu USD.

HDBank và DEG (định chế tài chính phát triển thuộc Ngân hàng Tái thiết KFW của Đức) đã ký kết thỏa thuận hợp tác về việc thu xếp nguồn vốn trị giá từ 200 - 300 triệu USD cho HDBank, nhằm tăng nguồn vốn kinh doanh, tăng vốn chủ sở hữu cấp 2 trong năm 2021-2022, phục vụ cho một số chương trình chiến lược.

Đồng thời, DEG sẽ cùng HDBank xây dựng chiến lược, hỗ trợ các doanh nghiệp Đức và châu Âu hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam, thúc đẩy thương mại, đầu tư, chuỗi cung ứng toàn cầu trong khuôn khổ Hiệp định thương mại tự do Liên minh châu Âu - Việt Nam (EVFTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư (EVIPA).

Các bên thúc đẩy mối quan hệ giữa Ngân hàng tái thiết Đức KFW với HDBank trong các dự án ODA của Việt Nam. Theo đó, HDBank đóng vai trò là ngân hàng phục vụ và giải ngân bao gồm cả các dự án phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam.

Tháng 6/2021, HDBank và DEG cũng đã hợp tác cùng mở “Bàn Đức” - German Desk tại Việt Nam, và đây là điểm dịch vụ thứ 7 của định chế này trên toàn thế giới. Hợp tác nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế và thương mại giữa các doanh nghiệp của Đức, Pháp và châu Âu với các đối tác tại Việt Nam.

Image not found or type unknown



*HDBank ký kết thỏa thuận hợp tác với đối tác chiến lược DEG trong khuôn khổ chuyển thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến Cộng hòa Pháp*

Trước đó, tháng 9/2020, HDBank và DEG đã ký kết hợp đồng phát hành trái phiếu chuyển đổi và hợp tác chiến lược. Theo đó, DEG tham gia đầu tư vào trái phiếu chuyển đổi do HDBank phát hành.

Đồng thời, DEG và HDBank cùng hợp tác chiến lược, phát triển các sản phẩm, dịch vụ, tài chính cho các doanh nghiệp Đức tại Việt Nam cũng như các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu qua thị trường Đức và châu Âu, góp phần thúc đẩy hợp tác thương mại giữa hai nước và cả các nước khác thuộc châu Âu.

Từ năm 2018, HDBank đã bắt đầu triển khai tài trợ cho các dự án xanh tại Việt Nam. HDBank tiên phong “xanh hóa” dòng tín dụng trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo cùng phương án sản xuất thân thiện với môi trường.

Qua đó, HDBank sẽ cung cấp cho khách hàng những giải pháp tài chính tốt nhất hướng tới những giá trị bền vững, giúp đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, hỗ trợ nông nghiệp công nghệ cao, góp phần bảo vệ môi trường.

DEG là định chế tài chính phát triển thuộc Ngân hàng Tái thiết KFW của Đức, nằm trong nhóm 15 thành viên hàng đầu của của Tổ chức Tài chính Phát triển Châu Âu (EDFI).

DEG hiện có văn phòng trên 19 quốc gia, và đang quản lý danh mục đầu tư có giá trị 8,6 tỷ Euro

vào các tập đoàn tư nhân lớn trên toàn thế giới. DEG đã tham gia vào thị trường Việt Nam hơn 20 năm với danh mục đầu tư hơn 220 triệu Euro.

**Thanh Mai**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/hdbank-va-deg-ky-thoa-thuan-hop-tac-tang-cuong-phat-trien-ben-vung>